

CÔNG AN TP HÀ NỘI
CÔNG AN QUẬN LONG BIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1421/CALB-AN

Long Biên, ngày 23 tháng 10 năm 2020

V/v: Tăng cường phòng ngừa trộm, cắp tài sản và đảm bảo ATGT trong trường học trên địa bàn quận Long Biên

Kính gửi:

- Đ/c Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên;
- Đ/c Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn Quận.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn quận Long Biên tình hình trộm cắp tài sản của các trường học, CBGV, phụ huynh và học sinh các trường có chiều hướng gia tăng và có diễn biến phức tạp. Qua công tác theo dõi, thống kê trong thời gian qua đã xảy ra 08 vụ việc (riêng đầu tháng 10/2020 đã xảy ra 02 vụ). Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh còn diễn ra phổ biến, nhiều học sinh điều khiển xe máy đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông... Đáng chú ý, đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh sử dụng xe máy điện tham gia giao thông làm 02 người tử vong.

Qua công tác theo dõi, thống kê, điều tra, xử lý các vụ việc Công an quận nhận thấy một số vấn đề đáng chú ý sau:

*** Về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trộm, cắp tại các trường:**

- Về thời điểm hoạt động trộm cắp:

+ Các đối tượng thường lợi dụng giờ cao điểm đưa đón học sinh để tiếp cận, trộm cắp tài sản của giáo viên, phụ huynh và học sinh, tài sản các đối tượng nhằm vào chủ yếu là xe máy, đồ vật có giá trị để ở xe (túi xách, laptop, điện thoại...).

+ Đột nhập trộm cắp vào ban đêm (02 – 03h sáng) đây là thời điểm lực lượng bảo vệ thường chủ quan, buồn ngủ, không quan sát camera hoặc tổ chức tuần tra, thời điểm này các tài sản mà các đối tượng hướng đến là máy tính, kết sắt, tiền mặt tại các trường.

- Về thủ đoạn:

+ Giả là khách, phụ huynh học sinh để tiếp cận các phòng Hành chính, kế toán của các trường để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của nhà trường và giáo viên như tiền, điện thoại, laptop, túi xách, ví tiền, đồng hồ...do CBGV sơ hở, không cất giữ đồ vào tủ cá nhân trong thời gian lên lớp.

+ Lợi dụng lúc đưa đón học sinh đông người để trà trộn trộm cắp tài sản;

+ Lợi dụng ban đêm, thời tiết mưa gió, rét; các cơ sở hệ thống bảo vệ của nhà trường không đảm bảo như tường thấp, hệ thống khóa cửa không đảm bảo, không lắp camera hoặc hệ thống camera bị hỏng, không có hệ thống báo động tại các khu vực có tài sản cần được bảo vệ: phòng máy tính, phòng kế toán, thủ quỹ, phòng của BGH nhà trường... để đột nhập, trộm cắp tài sản.

- Nguyên nhân: Qua theo dõi, đánh giá các vụ việc xảy ra hầu hết đều có nguyên nhân chủ quan liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ. Do điều kiện về biên chế, chế độ lương còn hạn chế nên lực lượng bảo vệ tại các trường hiện nay hầu hết đều ký hợp đồng ngắn hạn, là người có tuổi, sức khỏe hạn chế. Do vậy, một số đồng chí bảo vệ còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ như ngủ gật, bỏ vị trí trực, không tuân tra kiểm soát... Một số trường học lực lượng bảo vệ còn mỏng và chưa được quan tâm dẫn đến không đủ lực lượng bảo vệ để trực luân phiên.

+ Hầu hết các trường chưa được đầu tư hệ thống báo động, gia cố cửa, khóa tại các phòng có nhiều tài sản, máy móc, trang thiết bị;

+ Mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn có trường còn để số lượng tiền mặt lớn qua đêm tại trường dẫn đến bị các đối tượng trộm cắp;

*** Về nguyên nhân các vụ việc tai nạn giao thông:**

- Do sự nhận thức, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của các em học sinh chưa nghiêm túc; nhiều học sinh khi tham gia giao thông vi phạm các quy định như: đi sai phần đường, làn đường, không chấp hành tín hiệu giao thông, đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai. Cá biệt một số trường hợp còn lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, không làm chủ phương tiện, kỹ năng xử lý, giải quyết các tình huống đột xuất chưa tốt dẫn đến một số vụ việc tai nạn nghiêm trọng. Công tác quản lý, phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh học sinh còn chưa chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhắc nhở học sinh con em mình chấp hành các quy định còn chưa hiệu quả.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp trong các trường học trên địa bàn quận, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và hạn chế các hoạt động của tội phạm; Tập trung triển khai thực hiện nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn và hạn chế các vụ việc về ATGT; Góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn quận nói chung và các trường học nói riêng, Công an quận Long Biên đề nghị Đ/c Trưởng phòng GD&ĐT quận và Đ/c Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quận phối hợp làm tốt một số nội dung sau:

1. Chủ động tổ chức tuyên truyền sâu rộng, giáo dục cho CBGVNV, học sinh, phụ huynh về thủ đoạn hoạt động trộm cắp của các đối tượng, nâng cao ý thức tự quản lý, bảo vệ tài sản cá nhân và tài sản công được giao quản lý không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để trộm cắp. Rà soát, bổ sung các quy trình, quy chế về công tác bảo vệ trường học, chú ý quản lý khách đến liên hệ công tác (nên có thẻ và sổ theo dõi để quản lý khách đến làm việc); Sắp xếp quản lý phương tiện hợp lý (Chú ý sắp xếp khu vực để xe nội bộ và xe của khách, phụ huynh riêng biệt) tránh các đối tượng trà trộn, xâm nhập trộm cắp.

2. Đặt các biển cảnh báo, yêu cầu cảnh giác tại các điểm cần thiết như khu vực xung quanh cổng trường, nhà để xe của giáo viên, học sinh... Củng cố lại những khu vực có hệ thống tường rào thấp, dễ xâm nhập, hệ thống khóa cửa không đảm bảo; Lắp đặt thêm các camera an ninh tại các vị trí trọng điểm: lối vào, cửa thoát hiểm, hành lang; góc khuất khó quan sát trong trường; Đầu tư, lắp đặt hệ thống báo động tại các khu vực như phòng máy tính, kế toán, thủ quỹ nơi

có tài sản...(lưu ý không để nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị lớn qua đêm tại trường) để chủ động phòng ngừa khi có đối tượng đột nhập, trộm cắp tài sản vào ban đêm.

3. Chỉ đạo lực lượng bảo vệ tăng cường công tác ứng trực, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tại địa bàn, tập trung tuần tra vào thời gian từ 24h hôm trước đến 04h sáng hôm sau (Đặc biệt vào những ngày nghỉ lễ, tết, cuối tuần, nhất là những đêm mưa gió...) để chủ động phát hiện đối tượng nghi vấn xâm nhập địa bàn. Nghiên cứu đề xuất trang bị cho cán bộ, giáo viên tử cá nhân có khóa để tự bảo quản tài sản cá nhân khi lên lớp.

4. Đề nghị BGH các trường triển khai tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện việc chấp hành pháp luật về TTATGT, không điều khiển xe máy, xe gắn máy khi chưa đủ độ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Các trường chủ động xây dựng các mô hình, chuyên đề để học sinh tập huấn và thực hiện nghiêm túc pháp luật về TTATGT; Các giải pháp để thực hiện như: Tổ chức các cuộc thi, tổ chức tìm hiểu về Luật giao thông, tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục ATGT, phổ biến Luật giao thông đường bộ cho học sinh vào các buổi ngoại khóa và trong các tiết học, các buổi chào cờ...

5. Có kế hoạch cụ thể, nâng cao hiệu quả giữa phụ huynh và nhà trường trong quản lý đối với học sinh. Vận động, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh phối hợp tốt với các trường trong việc giáo dục, tuyên truyền, nhắc nhở các con khi tham gia giao thông đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; Không cho các con đi xe mô tô, gắn máy khi chưa đủ độ tuổi; Hạn chế cho các con đi xe máy điện, xe đạp điện. Đối với các cháu có nhà ở gần trường nên đi xe buýt hoặc cha mẹ đưa đón... Tích cực sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông.

6. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn hoạt động tội phạm hoặc các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra tại địa bàn, đề nghị các trường thông báo ngay với Công an phường, Công an quận qua Trục ban CAQ (SĐT: 0248.272.758), đội An ninh (Cán bộ phụ trách chuyên đề Đ/c Trang SĐT:0947.267.866) để phối hợp xử lý thông tin kịp thời.

Nhận được công văn này đề nghị Đ/c Trưởng phòng GD&ĐT quận và Đ/c Hiệu trưởng các trường trên địa bàn quan tâm, quán triệt CBGVNV, học sinh thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Pháp luật, Luật Giao thông đường bộ, phối hợp với Công an quận thực hiện các giải pháp góp phần hạn chế, làm giảm các vụ trộm cắp, tai nạn xảy ra trên địa bàn

Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng Công an Quận (để báo cáo);
- Như kính gửi (để phối hợp);
- Lưu AN, VT.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN**



Thượng tá Nguyễn Đức Hải